

แนวการปฏิบัติการส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่	กิจกรรมการส่งเกรด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
10 พ.ย. 57	- ผู้สอนส่งผลการเรียนฉบับเอกสาร ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • รายวิชาเอก/ ฝึกประสบการณ์ ส่ง ณ หลักสูตรของรายวิชา • รายวิชาชีพครู ส่ง ณ กลุ่มศาสตร์ของรายวิชา • รายวิชาศึกษาทั่วไป ส่ง ณ หน่วยประสานงานศึกษาทั่วไป (สนส.) 	1. ใบส่งผลการเรียน (ฉบับเอกสาร) 2. รายงานการทวนสอบระดับวิชา	ผู้สอน
11 – 13 พ.ย. 57	- หลักสูตร/กลุ่มศาสตร์ประชุมทวนสอบระดับหลักสูตร/กลุ่มศาสตร์		กรรมการบริหาร หลักสูตร/ผู้สอนในกลุ่มศาสตร์
14 พ.ย. 57	- หลักสูตร/ กลุ่มศาสตร์ส่งผลการเรียนไปยังคณะ	- ใบส่งผลการเรียน - รายงานการทวนสอบระดับวิชา - รายงานการทวนสอบระดับหลักสูตร	ประธานหลักสูตร/ ผู้ประสานกลุ่มศาสตร์
17 – 18 พ.ย. 57	- คณะประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร/กรรมการวิชาการระดับคณะเพื่อทวนสอบผลการเรียน		กรรมการบริหาร หลักสูตร/กรรมการวิชาการระดับคณะ
19 พ.ย. 57	คณะกรรมการรายงานผลการทวนสอบต่อคณบดี	- ใบส่งผลการเรียน - รายงานการทวนสอบระดับวิชา - รายงานการทวนสอบระดับหลักสูตร - รายงานการทวนสอบระดับคณะ	ประธาน กรรมการบริหาร หลักสูตร/กรรมการวิชาการระดับคณะ
20 พ.ย. 57	- คณะแจ้งผลการทวนสอบไปยังผู้สอน - คณะรายงานผลการทวนสอบไปยังสนส.	- บันทึกแจ้งผลการทวนสอบรับรอง/ ไม่รับรองผลการเรียน	ฝ่ายวิชาการ
20 พ.ย. 57	- อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (http://regis.nstru.ac.th/oasis) กรณีคณะรับรองใบส่งผลการเรียน		ผู้สอน

แนวการปฏิบัติการส่งผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่	กิจกรรมการส่งเกรด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
26 ต.ค. 57	- ผู้สอนส่งผลการเรียนฉบับเอกสาร ณ หลักสูตรของรายวิชา	1. ใบส่งผลการเรียน (ฉบับเอกสาร) 2. รายงานการทวนสอบระดับวิชา	ผู้สอน
27 – 29 ต.ค. 57	- หลักสูตรประชุมทวนสอบระดับ หลักสูตร		กรรมการบริหาร หลักสูตร
30-31 ต.ค. 57	- หลักสูตรส่งผลการเรียนไปยังคณะ	- ใบส่งผลการเรียน - รายงานการทวนสอบระดับวิชา - รายงานการทวนสอบระดับ หลักสูตร	ประธานหลักสูตร
1 – 5 พ.ย. 57	- คณะประชุมกรรมการบริหาร หลักสูตร/กรรมการวิชาการระดับคณะ เพื่อทวนสอบผลการเรียน		กรรมการบริหาร หลักสูตร/กรรมการ วิชาการระดับคณะ
6 พ.ย. 57	คณะกรรมการรายงานผลการทวนสอบ ต่อคณบดี	- ใบส่งผลการเรียน - รายงานการทวนสอบระดับวิชา - รายงานการทวนสอบระดับ หลักสูตร - รายงานการทวนสอบระดับคณะ	ประธาน กรรมการบริหาร หลักสูตร/กรรมการ วิชาการระดับคณะ
7 พ.ย. 57	- คณะแจ้งผลการทวนสอบไปยังผู้สอน - คณะรายงานผลการทวนสอบไปยัง สนส.	- บันทึกแจ้งผลการทวนสอบ รับรอง/ ไม่รับรองผลการเรียน	ฝ่ายวิชาการ
7 พ.ย. 57	- อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่าน ระบบออนไลน์ (http://regis.nstru.ac.th/oatis) กรณี คณะรับรองใบส่งผลการเรียน		ผู้สอน